

CẢM XÚC TRONG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Có nhà thơ đã từng viết:

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng hoa trên đất
Nhưng nở cho đời những đóa hoa thơm”

Và không biết từ bao giờ, hình ảnh người thầy được ví với hình ảnh người lái đò thầm lặng. Năm tháng qua đi, trên dòng đời tấp nập đó, thầy vẫn âm thầm, lặng lẽ đưa từng chuyến đò sang sông, nâng bước cho bao thế hệ học trò nên người. Còn gì vui hơn đối với những người thầy khi học trò của mình lần lượt trưởng thành, còn gì vui hơn khi những khách qua sông đã nhớ bến đò xưa và nhớ cả người chèo đò lặng lẽ: “Như những người lái đò thầm lặng. Như cánh buồm chờ đầy khát vọng. Như cuộc đời thầy đơn sơ trên bục giảng. Thầy lặng thầm nhìn học sinh thân yêu. Thầy lặng thầm bên trang giáo án cuộc đời...”

Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày mà cả xã hội trân trọng, tôn vinh công lao người thầy. Vào buổi sáng ngày 18/11/2022, trường THCS Như Quỳnh đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) trong không khí thật ấm áp.





Đây là dịp để các em học sinh dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất, gửi lòng biết ơn sâu nặng đến với người thầy, người cô từng dạy dỗ các em nên người. Các bạn lớp trưởng đại diện cho các lớp đã mang đến cho thầy cô một bất ngờ đầy xúc động với những bông hoa tươi thắm, mang theo những lời chúc, những điều mong ước tốt đẹp nhất với thầy cô của mình.





Thầy cô chính là **“NGƯỜI TRUYỀN LỬA”**, truyền ngọn lửa của khoa học, của niềm tin, của cái đúng, cái đẹp, của đạo làm người cho các em, làm cháy lên ngọn lửa trong các em, để các em biết khát khao cái đẹp, biết hướng tới chân lý, biết thêm yêu đất nước, con người Việt Nam.

Khép lại sân khấu là những tiết mục văn nghệ của các cô giáo và các em học sinh nhà trường, đây như một lời gửi gắm trao đi yêu thương dành đến cho những người thầy, người cô mà chúng ta luôn kính mến.



Buổi lễ là một chuỗi những khoảnh khắc tri ân, trân trọng được gửi tới thầy cô giáo - những người lái đò thầm lặng, luôn gắn liền với bụi phấn, bục giảng. Buổi Lễ kết thúc, cũng là dấu mốc của một khí thế mới, một bước phát triển mới của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Như Quỳnh. Xin kính chúc các thầy cô và cán bộ công nhân viên nhà trường luôn bình an, vui tươi, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người!